

งานเมาลิดสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มีการจัดทำโครงการงานเมาลิดสัมพันธ์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงศาสดานบีมุฮัมมัด เซาร์เลาอูฮูอาลัยฮิวัสลาม โดยการเรียนเชิญผู้นำศาสนาอิสลามเข้าร่วมละหมาดฮายัต และรับประทานอาหารร่วมกัน

ในการนี้ ธกส.ยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมและถือโอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์บริการในการฝากถอนเงิน ณ อาคารใหม่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก ในครั้งนี้ด้วย



วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

เป็นประจำทุกปี เทศบาลเมืองสะเตงนอกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การอ่านสารวันเด็ก ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก นายเกษมสันต์ สาแม เป็นผู้อ่านสารดังกล่าว การออกบูธของหน่วยงานต่างๆ การแสดงบนเวทีของน้องๆ จากโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลสะเตงนอก ตลอดจนการเล่นเกมส์ และการประกวดกิจกรรมชิงรางวัลต่างๆมากมาย

สำหรับคำขวัญวันเด็กปีนี้ มีอยู่ว่า "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต" ซึ่งเป็นการมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองพัฒนาให้มีความรู้ ความคิด ใฝ่รู้ใฝ่ดี มีจิตสาธารณะ และมีคุณธรรมนำจิตใจ



โครงการอบรมวินัยจราจรบนท้องถนน

เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการสัญจรบนท้องถนน เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยมีรองปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก นายสมหมาย ลูกอินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวินัยจราจรบนท้องถนนและได้ร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมวินัยจราจรบนท้องถนนในครั้งนี้ด้วย



ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน อีกทั้ง ปี ๒๕๕๙ จะเป็นปีแห่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญยิ่ง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของครูผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลพงบุโล๊ะ สังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก กองการศึกษาจึงได้มีนโยบายให้ครูผู้สอนทุกท่านเข้าร่วมการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อที่จะได้นำผลการฝึกอบรมดังกล่าวมาปรับใช้ให้กับเด็กนักเรียนในระดับปฐมวัย เพื่อเป็นการสร้างรากฐานในการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้กับเด็กนักเรียนต่อไป



รับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โรงเรียนอนุบาลพงบุโล๊ะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพงบุโล๊ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป้อมแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตร ศูนย์พัฒนาเด็กมีร์กัส สังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๒ ขวบครึ่ง - ๕ ปี เข้าศึกษาในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้สนใจสามารถขอเอกสารการสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใกล้บ้านท่าน โรงเรียนอนุบาลพงบุโล๊ะ และ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร.๐๗๓-๒๐๒๒๐๐ ต่อ ๒๐๑ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ๑. สูติบัตรเด็กตัวจริง จำนวน ๑ ฉบับ ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ ๓. สำเนาสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนของเด็ก จำนวน ๑ ฉบับ ๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ



กล้วยไม้มีดอกช้า หนใด
การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น
แต่ดอกออกคราไร ขามเด่น
การศึกษาปลูกหนึ่ เสร็จแล้วแสนงาม
มล.ปิ่น มาลากุล

